

Tết Nguyên đán đang đến gần, để ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi cũng như các bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng của động vật từ nước ngoài xâm nhập vào Đài Loan. Xin hỗ trợ tuyên truyền những thông tin liên quan.

1. Để ứng biến với việc biên giới dần được mở cửa, trường hợp khách du lịch nhập cảnh và vi phạm quy định mang theo các sản phẩm làm từ thịt lợn bị phạt trong thời gian gần đây có chiều hướng gia tăng. Hơn nữa Tết Nguyên đán đang đến gần, dựa theo dữ liệu của những năm trước, dự kiến số vụ nhập lậu sẽ tăng lên. Để ngăn chặn việc nhập khẩu bất hợp pháp các sản phẩm được làm từ thịt lợn và thịt các loại động vật khác, bảo vệ sự an toàn của ngành sản xuất nông nghiệp trong nước, ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi cũng như các bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng của động vật từ nước ngoài xâm nhập vào Đài Loan. Xin hỗ trợ tuyên truyền các thông tin sau:

a. Không mang theo các sản phẩm làm từ thịt lợn và các loại động vật khác khi nhập cảnh, cũng như không gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện các loại sản phẩm này.

b. Nếu kiểm tra phát hiện trường hợp nhập cảnh từ các quốc gia/ khu vực trong 3 năm qua có dịch tả lợn Châu Phi, vi phạm quy định mang theo sản phẩm làm từ thịt lợn. Trường hợp vi phạm lần đầu sẽ bị phạt 200 nghìn Đài tệ, vi phạm lần 2 sẽ bị phạt 1 triệu Đài tệ. Đối với trường hợp vi phạm lần đầu, nếu không có thẻ cư trú, không có khả năng nộp phạt số tiền 20 nghìn Đài tệ ngay tại chỗ, chi nhánh khu quản lý - Cục Kiểm dịch và Phòng chống dịch bệnh động thực vật của Ủy ban Nông nghiệp thuộc Viện Hành chính sẽ bàn giao lại cho Sở Di dân từ chối cho phép nhập cảnh.

c. Trường hợp gửi các sản phẩm làm từ thịt lợn qua đường bưu điện từ các quốc gia/ khu vực có dịch tả lợn Châu Phi. Sau khi kiểm tra xác nhận vi phạm lần đầu, người nhận bưu kiện sẽ bị phạt 200 nghìn Đài tệ, vi phạm

lần 2 sẽ bị phạt 1 triệu Đài tệ.

2.Nếu cần biết thêm những tài liệu tuyên truyền liên quan đến dịch tả lợn Châu Phi, xin vui lòng vào trang “Thông tin dịch tả lợn Châu Phi” của Cục Kiểm dịch và Phòng chống dịch bệnh động thực vật - Ủy ban Nông nghiệp thuộc Viện Hành chính để tìm hiểu. (<https://asf.baphiq.gov.tw/ws.php?id=17882>) °